

Số: /BC-UBND

Thành phố Lai Châu, ngày 20 tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2023 trên địa bàn thành phố Lai Châu

Thực hiện Công văn số 469/UBND-VX, ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Lai Châu về việc báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2023.

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Lai Châu báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tác hại của rượu, bia (PCTHRB) năm 2023 trên địa bàn thành phố Lai Châu như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thuận lợi

Trong năm 2023, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Lai Châu đã đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng chống tác hại của bia, rượu cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân trên địa bàn.

Thành ủy, UBND thành phố luôn chú trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, UBND các xã, phường triển khai thực hiện Luật Phòng chống tác hại rượu, bia và các văn bản hướng dẫn liên quan đến tác hại của rượu bia. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại; việc ghi nhãn rượu; kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm; kiểm tra các vi phạm về nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông đường bộ; các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ các mặt hàng đồ uống có cồn không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả hàng kém chất lượng.

2. Những khó khăn, thách thức

- Việc quản lý về kinh doanh rượu, bia đã thực hiện cơ bản đúng theo quy định. Tuy nhiên, một số hoạt động bán buôn, phân phối và các đại lý bán lẻ, có giấy phép nhưng việc cấp phép, quản lý bán lẻ rượu trực tiếp đến người tiêu dùng còn chưa đầy đủ. Các địa điểm, cơ sở sản có rượu, bia để bán cho người dân như: Các quán rượu, siêu thị, cửa hàng tạp hoá, khách sạn, cơ sở kinh doanh ăn uống, quán nước vỉa hè, căng tin của các cơ quan, doanh nghiệp....

- Việc quản lý đối với rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh: triển khai thực hiện Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu; Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ cho người dân và chủ cơ sở vẫn còn nhiều vấn

đề bất cập, trong đó nhiều cơ sở chưa tự giác chấp hành thực hiện việc đăng ký cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công, không đăng ký tiêu chuẩn, chất lượng, không dán tem mác theo quy định, các hộ gia đình nấu rượu thủ công rất nhiều tuy nhiên khi kiểm tra thì họ cho rằng sản phẩm rượu do họ tự nấu là không nhằm mục đích kinh doanh, không để bán mà để trong nhà sử dụng hoặc để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, ma chay, cưới hỏi hoặc bán nhỏ lẻ tại các chợ phiên nên việc thống kê sản lượng rượu nấu trong nhân dân là rất khó khăn.

- Công tác triển khai thực hiện một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố chưa thường xuyên, hiệu quả; công tác truyền thông về PCTHRB thực hiện trên nhiều phương tiện nhưng chưa đa dạng về hình thức; công tác kiểm tra thực hiện quy định cấm uống rượu, bia, tác hại của rượu, bia chưa được thường xuyên, do đó hiện tượng vi phạm quy định vẫn còn diễn ra nhiều nơi vẫn còn nhiều người dân chưa nắm được các quy định của Luật.

- Một số cán bộ, công chức, viên chức người lao động, Nhân dân vẫn thiếu ý thức trong việc chấp hành các quy định về phòng chống tác hại của bia, rượu.

- Nguồn lực, kinh phí cho công tác PCTH của bia, rượu còn hạn chế.

3. Thông tin về hành chính, dân số

- Dân số: 47.398 người; Dân số \geq 18 tuổi: 33. 646.

- Số xã, phường: 07 (gồm 05 phường và 02 xã).

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1.1 Xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại của rượu, bia tại địa phương

Công tác chỉ đạo thực hiện phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2023 trên địa bàn thành phố luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, tuyên truyền, vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia; đưa nội dung phòng, chống tác hại của rượu, bia vào nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức; tham gia ý kiến xây dựng pháp luật, thực hiện giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực phòng, chống tác hại của rượu, bia theo quy định của pháp luật.

+ Xây dựng Kế hoạch giai đoạn về phòng chống tác hại rượu, bia

Không xây dựng Có xây dựng

Nếu có xây dựng: Kế hoạch riêng UBND tỉnh phê duyệt

Lồng ghép KH khác Cấp sở phê duyệt

+ Xây dựng Kế hoạch năm (12 tháng) về phòng chống tác hại rượu, bia

Nếu có xây dựng: Kế hoạch riêng UBND tỉnh phê duyệt

Lồng ghép KH khác Cấp sở phê duyệt

1.2. Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai

- UBND thành phố đã xây dựng và ban hành Kế hoạch và các văn bản lồng ghép việc chỉ đạo thực hiện biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu bia.

*Bảng 01. Kết quả ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai
(Biểu Kèm theo)*

2. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM MỨC TIÊU THỤ RƯỢU, BIA

2.1. Hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về PCTHRB

- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông hiệu quả, đặc biệt trong dịp Tết và các ngày lễ, ngày hội trong năm nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của cộng đồng để phòng, chống tác hại của rượu, bia. Tập trung tuyên truyền về phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình và cộng đồng, để bảo đảm an toàn giao thông, trật tự và an toàn xã hội; tuyên truyền quy định về những hành vi bị nghiêm cấm; phòng chống tác hại của rượu, bia đối với người chưa đủ 18 tuổi; không uống rượu, bia trước và trong khi lái xe; thời gian, địa điểm không được uống, không được bán rượu, bia và thực hiện các quy định khác trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

- Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai: Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố; Thực hiện nghiêm Luật, Nghị định PCTH của rượu bia; xử lý vi phạm hành chính khi vi phạm; Chỉ thị số 12 của UBND tỉnh Lai Châu về việc không sử dụng rượu, bia đồ uống có cồn khác trước và trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, trong bữa ăn giữa 2 buổi làm việc trong ngày làm việc, ngày trực.

*Bảng 02. Tổng hợp kết quả hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông
(Biểu Kèm theo)*

2.2. Thực hiện quy định địa điểm không uống rượu, bia

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật, các quy định, chính sách về phòng, chống tác hại của rượu, bia và các Luật, Nghị quyết được cấp có thẩm quyền thông qua đến toàn thể công chức, viên chức người lao động và nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 12/12/2015 của UBND tỉnh về việc không sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn trước và trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, trong bữa ăn giữa hai buổi trong ngày làm việc, ngày trực. Trong đó, tập trung tuyên truyền Luật phòng chống tác hại của rượu, bia, đặc biệt là các quy định về những hành vi bị nghiêm cấm; không uống rượu, bia trước và trong khi lái xe; trong thời gian làm việc và tại nơi làm việc; địa điểm không được uống, không được bán rượu, bia và các quy

định khác tại các cơ sở giáo dục, Y tế, các cơ quan, đơn vị đoàn thể trên địa bàn thành phố.

Tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ gắn với các cuộc kiểm tra, lồng ghép về chuyên môn tại các đơn vị trường học, cơ sở Y tế, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Năm 2023, 100% các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm địa điểm không uống rượu, bia.

*Bảng 03. Kết quả thực hiện quy định địa điểm không uống rượu, bia
(Biểu Kèm theo)*

2.3. Quản lý việc khuyến mại, quảng cáo rượu, bia; việc tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu, bia

Tuyên truyền chủ các cơ sở kinh doanh tuân thủ quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh rượu, bia; về quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, an toàn thực phẩm, chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, ghi nhãn hàng hóa đối với rượu, bia. Thông tin về sản phẩm rượu, bia phải bảo đảm chính xác, khoa học. Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về hoạt động kinh doanh của cơ sở theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Không sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc kinh doanh, quảng cáo rượu, bia. Thu hồi và xử lý rượu, bia không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm do cơ sở mình sản xuất, mua bán theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

*Bảng 04. Kết quả thực hiện các quy định khuyến mại, quảng cáo, tài trợ rượu, bia
(Biểu Kèm theo)*

3. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VIỆC CUNG CẤP RƯỢU, BIA

3.1. Quản lý đối với sản xuất và kinh doanh rượu, bia

Thành phố thực hiện quản lý nhà nước đối với sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh và kinh doanh bán lẻ rượu trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện (đặc biệt là phòng Kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2) tổ chức, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu.

- Về hoạt động sản xuất, kinh doanh và cấp phép kinh doanh bán lẻ rượu trên địa bàn

Hàng năm các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn thành phố đều được thống kê, rà soát, phân loại, sau đó được hướng dẫn thực hiện việc cấp giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên hoạt động kinh doanh rượu thường là hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ. Trên địa bàn thành phố có 41 cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, trong đó: 14 cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh còn lại 27 cơ sở kinh doanh bán lẻ rượu. Như vậy có thể thấy rằng hoạt động kinh doanh bán lẻ thường được bán tại các nhà hàng, quán ăn, hộ kinh doanh tạp hóa, dịch vụ ăn uống... phục vụ nhu cầu tiêu thụ rượu tại chỗ của

người dân. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu đều được cấp phép theo quy định của pháp luật.

- Về quản lý rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh

Trên địa bàn thành phố có khoảng 80 hộ dân nấu rượu thủ công trong đó: 70 hộ nấu rượu chỉ để phục vụ gia đình; 10 hộ nấu rượu vừa để uống và bán nhưng bán với số lượng ít. Sản lượng ước tính của các hộ khoảng 19.000 lít/năm.

Với các hộ nấu rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh đã được phân cấp quản lý và yêu cầu xã, phường thường xuyên kiểm tra về chất lượng của rượu, ký cam kết với các hộ dân không để tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc rượu trên địa bàn.

Bảng 05. Kết quả thực hiện quy định của các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu bia

(Biểu Kèm theo)

3.2. Thực hiện quy định địa điểm không bán rượu, bia

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia quy định những địa điểm không bán; uống rượu, bia bao gồm: Cơ sở y tế; Cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc; Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi; Cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ phạm nhân và cơ sở giam giữ khác; Cơ sở bảo trợ xã hội; Nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian làm việc. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố, UBND các xã, phường xây nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện xây dựng nơi làm việc không có các địa điểm bán và uống rượu, bia và các đồ uống có cồn khác.

3.3. Phòng ngừa và xử lý rượu, bia giả, không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm

- Tăng cường thông tin tuyên truyền về tác hại của việc lạm dụng rượu hoặc sử dụng rượu không đảm bảo an toàn thực phẩm; hướng dẫn người dân nâng cao ý thức trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm trong việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng thực phẩm; tuyệt đối không sử dụng các loại rượu không có nhãn mác, xuất xứ rõ ràng.

- Công tác kiểm tra, thanh tra việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu trên thị trường được tiến hành lồng ghép trong công tác kiểm tra chung theo kế hoạch của lực lượng quản lý thị trường hoặc theo chuyên đề về an toàn thực phẩm vào các dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động, Tết Trung thu, các lễ hội do thành phố tổ chức hoặc kiểm tra đột xuất, trong đó có lồng ghép với việc kiểm tra mặt hàng là rượu, bia và đồ uống có cồn khác. Trong năm qua đã kiểm tra trên 70 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, qua kiểm tra các hộ sản xuất, kinh doanh rượu đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không có hộ kinh doanh nào vi phạm.

4. BIỆN PHÁP GIẢM TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

4.1. Các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về tác hại, ảnh hưởng của sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông; hiểu rõ được tính nguy hiểm của việc điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu, bia. Tuyên truyền mức xử phạt đối với những vi phạm nhằm tạo ra sự chuyển biến về nhận thức. Phát hiện, phản ánh người say rượu, bia, người nghiện rượu, bia để cảnh báo, phòng ngừa, xử lý hành vi gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.

Công an thành phố triển khai tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm: Đã tiến hành xử lý vi phạm nồng độ cồn: Lập biên bản 397 trường hợp (08 ô tô; 388 mô tô, 01 xe máy điện), xử phạt 293 trường hợp với tổng số tiền phạt là **1.207 triệu đồng**.

Bảng 07. Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm (Biểu Kèm theo)

4.2. Phòng ngừa, can thiệp và giảm tác hại của việc uống rượu, bia đối với sức khỏe

Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền hại của việc uống rượu, bia đối với sức khỏe. Trung tâm Y tế thành phố cung cấp kiến thức về sức khỏe cho người dân trên địa bàn, thường xuyên tuyên truyền rượu, bia là nguyên nhân trực tiếp gây tổn thương đến nhiều cơ quan, chức năng của cơ thể như: Gây ung thư (gan, khoang miệng, họng, thanh quản, thực quản, tụy, thận, đại - trực tràng, vú); gây rối loạn tâm thần kinh (loạn thần, trầm cảm, rối loạn lo âu, giảm khả năng tư duy); bệnh tim mạch (nhồi máu cơ tim, đột quy); bệnh tiêu hóa (tổn thương gan, xơ gan, viêm tụy cấp tính hoặc mạn tính); ảnh hưởng tới chất lượng giống nòi và phát triển bào thai; suy giảm miễn dịch,...

4.3. Tư vấn về phòng, chống tác hại của rượu, bia

Các đơn vị y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lồng ghép tư vấn, tuyên truyền về tác hại của rượu, bia ảnh hưởng đến sức khỏe, các quy định của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, các kiến thức, pháp luật liên quan đến nồng độ cồn tối đa cho phép trong máu và khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới, các chế tài xử phạt và vận động người dân tuân thủ quy định của pháp luật.

Bảng 08. Kết quả triển khai hoạt động phòng ngừa, can thiệp giảm tác hại do uống RB (Biểu Kèm theo).

4.4. Biện pháp phòng ngừa tác hại của rượu, bia tại cộng đồng

Tuyên truyền, vận động các gia đình, thành viên thuộc tổ chức, cộng đồng tham gia tuyên truyền và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia. Lồng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia vào các phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xây dựng đời sống văn hóa và hoạt động khác tại cộng đồng. Vận động, khuyến khích quy định trong hương ước, quy ước việc hạn chế hoặc không uống rượu, bia tại đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư. Vận động cá nhân, tổ chức không sử dụng sản

phẩm rượu, bia không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa được kiểm nghiệm an toàn thực phẩm. Phát hiện, phản ánh người say rượu, bia, người nghiện rượu, bia để cảnh báo, phòng ngừa, xử lý hành vi gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.

Những cơ quan, tổ chức nào được giao thực hiện; nêu kết quả triển khai các hoạt động tư vấn về PCTHRB trên địa bàn, bao gồm nội dung, đối tượng tư vấn, kết quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Bảng 09. Kết quả các hoạt động phòng, ngừa tác hại rượu, bia tại cộng đồng

(Biểu Kèm theo)

4.5. Chăm sóc, hỗ trợ, bảo vệ trẻ em, phụ nữ và các đối tượng yếu thế khác để phòng ngừa, giảm tác hại của rượu, bia

Triển khai các biện pháp chăm sóc, hỗ trợ, bảo vệ trẻ em, phụ nữ và các đối tượng yếu thế khác để phòng ngừa, giảm tác hại của rượu, bia. Ưu tiên hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai.

5. ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

5.1. Tổ chức, bộ máy, nhân lực:

- Cán bộ từ thành phố đến xã, phường làm công tác phòng chống tác hại của rượu, bia là kiêm nhiệm, lồng ghép thực hiện nhiệm vụ.

- Công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn thành phố Lai Châu luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh, Thành phố và sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể đóng trên địa bàn nên hoạt động phòng chống tác hại của rượu, bia từ tuyến thành phố đến các xã, phường được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

- Qua công tác tuyên truyền thường xuyên đã nâng cao nhận thức về tác hại của rượu, bia từ đó giúp cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn thành phố chấp hành và thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia tại cơ quan, đơn vị và xã, phường.

5.2. Kinh phí: Không có

Bảng 10. Tổng hợp Kinh phí dành cho hoạt động PCTHRB tại địa phương

(Biểu Kèm theo)

5.3. Hội thảo, hội nghị tập huấn phòng, chống tác hại của rượu, bia: không có

Bảng 11. Kết quả đào tạo tập huấn về PCTHRB tại địa phương

(Biểu Kèm theo)

5.4. Công tác kiểm tra, báo cáo

Công tác kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu trên thị trường được tiến hành lồng ghép trong công tác kiểm tra chung theo kế hoạch của lực

lượng quản lý thị trường hoặc theo chuyên đề về an toàn thực phẩm vào các dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động, Tết Trung thu, các lễ hội do thành phố tổ chức hoặc kiểm tra đột xuất, trong đó có lồng ghép với việc kiểm tra mặt hàng là rượu, bia và đồ uống có cồn khác. Trong năm qua đã kiểm tra trên 70 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, qua kiểm tra các hộ sản xuất, kinh doanh rượu đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không có hộ kinh doanh nào vi phạm.

Bảng 12. Kết quả thanh tra, kiểm tra về PCTHRB

(Biểu Kèm theo)

III. KHÓ KHĂN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

1. Khó khăn, tồn tại

- Kinh phí chi cho các hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia không có, do vậy ảnh hưởng tới các hoạt động triển khai, truyền thông như: treo băng rôn,... để tuyên truyền.

- Hoạt động quảng cáo, khuyến mại, tài trợ bia, rượu vẫn chưa được kiểm soát bằng các quy định pháp luật; quảng cáo, bán rượu, bia trên mạng xã hội khá phphoor biến, chưa có biện pháp hạn chế đối với trẻ em, thanh thiếu niên; xem quảng cáo bia buổi tối trên sóng truyền hình, phát thanh. Thực trạng này đã dẫn đến việc quảng bá, thúc đẩy sử dụng rượu, bia và gia tăng số thanh thiếu niên sử dụng rượu, bia.

- Ý thức của một số ít các hộ kinh doanh vẫn còn chưa nâng cao, vẫn chạy theo lợi nhuận. Công tác xử lý vi phạm hành chính trong quá trình kiểm tra đối với các cơ sở vi phạm có lúc, có thời điểm chưa chặt chẽ, chưa có tính quyết liệt, chủ yếu là nhắc nhở.

2. Đề xuất, kiến nghị và giải pháp khắc phục trong thời gian tới

2.1. Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị UBND tỉnh: xem xét hỗ trợ kinh phí cho công tác tuyên truyền về Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

- Đề nghị Sở Y tế, Sở Công thương và các cơ quan truyền thông tuyến tỉnh: Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về quản lý, phòng, chống tác hại của bia, rượu đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn kỹ năng hoạt động cho tuyến cơ sở, tư vấn, hướng dẫn tuyên truyền.

2.2. Giải pháp khắc phục trong thời gian tới

- Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia số 44/2019/QH14 của Quốc hội và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, các văn bản của tỉnh về PCTH của rượu, bia trên địa bàn thành phố.

- Tuyên truyền, vận động các gia đình, thành viên thuộc tổ chức, cộng đồng tham gia tuyên truyền và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia; Lồng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia vào

các phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xây dựng đời sống văn hóa và hoạt động khác tại cộng đồng.

- Vận động, khuyến khích quy định trong hương ước, quy ước việc hạn chế hoặc không uống rượu, bia tại đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư. Vận động cá nhân, tổ chức không sử dụng sản phẩm rượu, bia không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa được kiểm nghiệm an toàn thực phẩm. Phát hiện, phản ánh người say rượu, bia, người nghiện rượu, bia để cảnh báo, phòng ngừa, xử lý hành vi gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.

- Tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia thuộc lĩnh vực phụ trách. Triển khai hiệu quả các biện pháp sàng lọc, phát hiện sớm, can thiệp giảm tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe; phòng, chống tác hại của rượu, bia cho người lao động, cho học sinh, sinh viên, đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông; phòng, chống tác hại của rượu, bia trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, khuyến mại rượu, bia và các lĩnh vực liên quan khác

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, đặc biệt vào các dịp cao điểm để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Trên đây là Báo cáo kết thực hiện biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2023 trên địa bàn thành phố Lai Châu./.

Nơi nhận:

- TT Thành ủy, HĐND, UBND thành phố (b/c);
- Sở Y tế tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Đình Tiến